



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 หน้า 19 มูลค่าข่าว 115,863.-

‘มศว’แบ่งแผน ‘ธุรกิจนวัตกรรม’ ชิงทุนสนับสนุนกว่า 3 แสน-ขับเคลื่อนสังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็นไอเอ เดินหน้าขยายเครือข่ายความร่วมมือการจัดตั้งหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit: SID) แห่งใหม่ เพื่อมุ่งเพาะแนวคิดการพัฒนาธุรกิจ ด้วยการจัดกิจกรรมอบรม และการให้คำปรึกษาในเชิงบูรณาการ พร้อมเสริมสร้างศักยภาพด้านแผนธุรกิจ และแนวคิดทางด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งเงินรางวัลรวม 300,000 บาท

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า เอ็นไอเอ และ มศว ร่วมกันจัดโครงการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 โดยเพิ่มกรอบความร่วมมือเพิ่มเติมคือการจัดตั้งหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเป็นแห่งใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการธุรกิจเพื่อสังคม มศว เพื่อมุ่งเพาะแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจ ด้วยการจัดกิจกรรมอบรม และการให้คำปรึกษาในเชิงบูรณาการ พร้อมเสริมสร้างศักยภาพด้านแผนธุรกิจ และแนวคิดด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมให้กับผู้ประกอบการ และผู้สนใจพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม ให้สร้างเป็นธุรกิจเกิดมูลค่าใหม่ทางเศรษฐกิจและมีความยั่งยืนควบคู่กัน

ดร.พันธุ์อาจกล่าวต่อว่า เอ็นไอเอริเริ่มและดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อสร้างความสามารถทางนวัตกรรมของสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการสร้างธุรกิจนวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเชิงสังคม โดยมุ่งหวังให้เกิดการแก้ปัญหาทางสังคม รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความทั่วถึงและเท่าเทียมกันมากขึ้น ซึ่งมีการจัดตั้งหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมในหลายพื้นที่ ได้แก่ ม.นเรศวร, ม.อุบลราชธานี, ม.บูรพา, ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง, ม.ธรรมศาสตร์, บริษัท ไรซ์อิมแพค จำกัด และบริษัท แชนออฟ เน็ทเวิร์ค จำกัด

ด้าน รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า โครงการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมครั้งที่ 3 แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน, อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป

ผู้สนใจเข้าสมัครตั้งแต่วันที่-31 พ.ค. โดยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.nia.or.th/socialinnovation.nia.2019> สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทร.0-2017-5555 เว็บไซต์ www.nia.or.th หรือ facebook.com/niathailand